

13.0 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

13.1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 บริษัทได้ออกหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ได้แก่ จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทในช่วงเวลานั้น) จำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นปันผล ทั้งนี้ จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จะนำหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 400 ล้านหุ้น เข้าเงื่อนไขการห้ามซื้อขายหุ้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547

13.2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 125.0 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท (ซึ่งขณะนั้น พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2547 และ 30 กันยายน 2547 ซึ่งเท่ากับ 1.43 บาทต่อหุ้น และ 1.54 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ) โดยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการโทรศัพท์สาธารณะ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประมูลและดำเนินโครงการ CDMA กับ กสท. ในเวลานั้น โดยบริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ กองทุน Knight Thai Technology Fund ซึ่งเป็นกองทุนส่วนบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมถึงการลงทุนในหุ้นสามัญก่อนการเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (Pre-IPO) และการเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ในประเทศไทย โดยกองทุน Knight Thai Technology Fund เน้นการลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม การสื่อสารเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริหารโดย Knight Asset Management Limited ทั้งนี้ กองทุน Knight Thai Technology Fund ถือเป็นนักลงทุนประเภท Financial Investor มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในรูปของผลตอบแทนจากกำไรจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Capital gain) และไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารหรือส่งตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทแต่อย่างใด

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 กองทุน Knight Thai Technology Fund จะนำหุ้นสามัญจำนวน 55 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กองทุน Knight Thai Technology Fund ถือ) เข้าเงื่อนไขการห้ามซื้อขายหุ้นในการเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้ และหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 70 ล้านหุ้นนั้น ทางกองทุน Knight Thai Technology Fund ได้ทำหนังสือถึงบริษัทแสดงความประสงค์นำหุ้นดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการห้ามซื้อขายหุ้นเป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันที่หุ้นเข้าจดทะเบียนโดยสมัครใจ โดยหุ้นจำนวนดังกล่าวจะนำเก็บรักษาไว้โดยบริษัทในกลุ่ม HSBC ซึ่งเป็น Custodian ของกองทุน Knight Thai Technology Fund

นอกจากนี้ บริษัทได้ตกลงเงื่อนไขเพิ่มเติมกับทางกองทุนและ Custodian ของกองทุนว่า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ที่กองทุน Knight Thai Technology Fund ประสงค์จะนำหุ้นออกจากการดูแลของ Custodian ก่อนระยะเวลา 3 เดือน ทาง Custodian จะต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลกระทบด้านราคาจากการขายหุ้นของกองทุน Knight Thai Technology Fund ในช่วง 3 เดือนแรกหลังจากวันที่หุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม จึงเป็นไปได้ว่า ภายหลังจาก 3 เดือน ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบด้านราคาจากการที่กองทุน Knight Thai Technology Fund จะพิจารณาขายหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวได้

13.3 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 วันที่ 9 มีนาคม 2548 มีมติอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานตามโครงการ จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยจะเสนอขายให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่เสนอขายหุ้นครั้งแรก และมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานจำนวนไม่เกิน 21,250,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขาย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่แปรผันตามผลกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวมของบริษัทก่อนการใช้สิทธิแต่ละครั้ง (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 8.1) ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรต่อหุ้นและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงร้อยละ 5 เทียบกับอัตราส่วนก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.61 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

13.4 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2548 วันที่ 10 ตุลาคม 2548 มีมติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ สยามเทลเทค จำนวน 528,365 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.07 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดจาก จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ในราคาหุ้นละ 155.87 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 82.36 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ สยามเทลเทค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 นำมาปรับปรุงด้วยรายการเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการของ สยามเทลเทค ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้ ในด้านการบริหารงาน มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท 2 ท่าน ได้ร่วมเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ สยามเทลเทค ด้วย

ต่อมาวันที่ 8 ธันวาคม 2548 บริษัทได้ซื้อหุ้นสยามเทลเทคเพิ่มเติมจำนวน 9,899 หุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ราย ในราคาหุ้นละ 155.87 บาท โดย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2548 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นของ สยามเทลเทค ต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว